



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๘๐ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓๒ ตำแหน่ง เป็นตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๖ ตำแหน่ง
และตำแหน่งที่ไม่ใช่ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๒๖ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคล สำหรับตำแหน่งที่ไม่ใช่
ตำแหน่งในจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน ๒๖ ตำแหน่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒๔ ตำแหน่ง
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๑๔๖
กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล ส่วนส่งเสริมการผลิตไม้ผล ไม้ยืนต้นและยางพารา สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
และตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๒๔๒ สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผู้สมัครขาดคุณสมบัติ และไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามลำดับ
ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

(นางอนันต์ อิลลา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แบบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕)

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดว่า	หมายเหตุ
๑	นายสนธยา อินทรชื่น นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ต.๑๒๒) กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่	๑๒๒	๑. การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (กรณีตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และอำนวยการ ระดับสูง) ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การกำหนดตำแหน่ง โดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
๒	นางสาวเพ็ญประภา แพงงูงา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๗๗๕) สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่	๑๗๗๕	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ปี ๒๕๕๔ ๒. การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยระบบเครือข่าย วิสาหกิจชุมชน	<u>ทั้งนี้</u> หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๓	นายรัฐพล ปินชัยมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๔๑) สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร	๒๒๔๑	๑. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและกระจายพันธุ์พืชเศรษฐกิจ (ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน) ตามแผนพัฒนาจังหวัด (CEO) ปี ๒๕๕๔ ณ หมู่ที่ ๗ ตำบลลานดอกไม้ตง อำเภอโกสุมพินคร จังหวัดกำแพงเพชร ๒. แนวทางการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียน	
๔	นางสาวกฤตยาภรณ์ สำราญพัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๒๙๕) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น	๒๒๙๕	๑. การดำเนินงานรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรในจังหวัดขอนแก่น	

ณพื้นที่

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๕	นางวิยะดา นารี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๓๙) สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	๒๔๓๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ภายใต้โครงการประกันรายได้ เกษตรกร ปี ๒๕๕๓/๕๔ ตำบลสีชมพู อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมันสำปะหลังตามศักยภาพพื้นที่ของ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๖	นางสาวดวงกมล อภิรัตน์วงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๔๗๖) สำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	๒๔๗๖	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนหนองหญ้าปล้อง ตำบลหนองแวงโสภพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น	ในครั้งต่อไป
๗	นางสาววิชชุดา ตองอ่อน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๕๘๙) สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี	๒๕๘๙	๑. โครงการส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการปลูกผักอินทรีย์ เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่าย ๒. การพัฒนางานส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์เพื่อบริโภคในครัวเรือน และจำหน่าย	
๘	นางวิภา จิระวัฒน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๖๗๒) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๖๗๒	๑. ผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้าน บางกระดาน ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม การเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา	

นางพนันท์

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๙	นางสาวจริยา นิยมพานิช นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๒๗๑๙) กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดฉะเชิงเทรา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช จังหวัดฉะเชิงเทรา	๒๗๑๙	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว) ปี ๒๕๕๔/ ๒๕๕๕ ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒. การส่งเสริมการผลิตและการใช้สารชีวภัณฑ์ในศูนย์จัดการศัตรูพืช ชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๐	นางสาวชุตินา อธิคมธรร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๓๔๓๔) สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	๓๔๓๔	๑. การส่งเสริมการปลูกกล้วยไข่ตามระบบผลิตพืชปลอดภัยและได้ มาตรฐานเพื่อการส่งออก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๑	นายวิษระ ทองสุขนอก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๕๐๕) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๐๕	๑. การป้องกันกำจัดศัตรูพืชภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ๒. การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิต ภายใต้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา	
๑๒	นางสาววิยะดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๕๑๑) สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	๔๕๑๑	๑. การจัดการเปลี่ยนแปลงในมันสำปะหลังของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ๒. แนวทางการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา	

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๓	นายจักรพันธ์ เส็งเล็ก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๔๙๕๕) สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	๔๙๕๕	๑. การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด (ข้าว, ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) ปี ๒๕๕๔/๕๕ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ ๒. แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการขึ้นทะเบียน ผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ของอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๔	นางสาววรรณวิมล ทวีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๕๙๑) สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	๕๕๙๑	๑. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ผลิตพันธุ์พืชชุมชน (ข้าว) ปี ๒๕๕๔ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ๒. การส่งเสริมเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชนผลิตขยายเชื้อราชีวเวอร์เรีย ป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูข้าว ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี	ในครั้งต่อไป
๑๕	นางสาวกนกทิพย์ กันธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๕๙๘๓) สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๕๙๘๓	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ ในเขตพื้นที่ตำบลนาคู อำเภอลาดชิด และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒. การส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ ลดต้นทุนการผลิตข้าว	
๑๖	นางสาววีรนุช ครุขอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๔๑๒) สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร	๖๔๑๒	๑. ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี ๒๕๕๔ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ๒. แนวทางการใช้ข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๑๗	นางสาวไศรยา เสิ่งชื่น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๔๓๘) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	๖๔๓๘	๑. การประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตร จังหวัดพิษณุโลก ๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการจัดทำฐานข้อมูล ด้านการเกษตรระดับตำบล	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองกรเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
๑๘	นางปริญญา ทองสนิท นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๔๔๙) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก	๖๔๔๙	๑. การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศจังหวัดพิษณุโลก ๒. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการรายงานข้อมูลภาวะ การผลิตพืชรายเดือน	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๑๙	นายสรารัฐ งานสินโสภณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๖๙๔๓) กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต	๖๙๔๓	๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มยุวเกษตรกร ๒. การพัฒนางานส่งเสริมและพัฒนาในกลุ่มยุวเกษตรกร	งมส่นนเก้
๒๐	นายสฤกษ์พงศ์ ปักสังคะณย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๐๔๘) สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	๙๐๔๘	๑. สรุปผลการดำเนินงานโครงการรับขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ หลัก ข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ รอบที่ ๒ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ๒. การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนระดับดีผ่านทางเว็บไซต์ ในงานส่งเสริมการเกษตร อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	

ลำดับที่	ผู้ได้รับการคัดเลือก ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	หมายเหตุ
๒๑	นายวิชาญ นิมาลา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๖๐๘) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย	๙๖๐๘	๑. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด ปี ๒๕๕๔/๕๕ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง) ๒. การพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)	ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกส่ง ผลงานไปยัง กองการเจ้าหน้าที่ หรือสำนักส่งเสริมและพัฒนา การเกษตรเขต แล้วแต่กรณี ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก
๒๒	นายจิตติภัทร มีบุบผา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๗๘๘) สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	๙๗๘๘	๑. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี ๒๕๕๔/๕๕ (รอบ ๒) ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๒. โครงการอบรมส่งเสริมการผลิตเชื้อราบีวเวอร์เรียและ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี	ทั้งนี้ หากไม่สามารถส่งผลงาน ภายในระยะเวลาที่กำหนด กรมส่งเสริมการเกษตรจะ ดำเนินการประกาศรับสมัคร เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมิน ผลงานในตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป มั่นคงมั่น
๒๓	นางพรทิพย์ สมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๙๘๗๗) กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๙๘๗๗	๑. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรมเพื่อลดความเสี่ยง ให้กับเกษตรกร ๒. การส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตแตนเบียน Bracon hebetor Say เพื่อควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker	
๒๔	นางสาวสุพรรณษา กาบบัวลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ต.๑๐๓๗๗) สำนักงานเกษตรอำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	๑๐๓๗๗	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการผลิตและกระจาย เมล็ดพันธุ์ดี (ศูนย์ข้าวชุมชน) ตำบลบ้านขาม อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ๒. แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านขาม อำเภอมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู	